

Số: /SYT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2020

V/v xin tạm dừng việc xin bố
trí kinh phí trang bị phòng
cách ly áp lực âm

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 23/3/2020 Sở Y tế có Tờ trình 397/TTr-SYT về việc bố trí kinh phí để trang bị phòng cách ly áp lực âm, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Ngày 27/3/2020 Sở Tài chính có Công văn số 609/STC-NS, nội dung thống nhất đề xuất bố trí kinh phí để trang bị Phòng cách ly áp lực âm nhưng để có cơ sở, Sở Y tế phải lập dự toán chi tiết (Quy mô, trang thiết bị...).

Sau khi nhận Công văn 609/STC-NS của Sở Tài chính, Sở Y tế khẩn trương liên hệ công ty có năng lực về phòng áp lực âm để tư vấn, thiết kế.

Việc trang bị các phòng áp lực âm sử dụng điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là rất tốt, có vai trò lớn trong kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo và tái nhiễm cho người bệnh. Trong giai đoạn đầu, các buồng áp lực âm dùng cách ly những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm (+), nếu dịch bệnh bùng phát với nhiều trường hợp (+) thì ưu tiên sử dụng phòng áp lực âm để cách ly những bệnh nhân có suy hô hấp, hoặc cần can thiệp nhiều kỹ thuật điều trị có nguy cơ tạo ra nhiều giọt bắn mang mầm bệnh. Đây cũng là khuyến cáo của CDC Hoa Kỳ về sử dụng buồng áp lực âm đối với dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên hiện nay, chi phí xây dựng một phòng áp lực âm rất lớn, việc xây dựng phức tạp, tốn nhiều thời gian. Quy trình vận hành để đảm bảo không xảy ra hiện tượng đảo ngược chiều luồng không khí và xử lý bộ lọc an toàn tốn kém, đòi hỏi kỹ thuật cao. Mỗi phòng áp lực âm hiện chỉ có thể sử dụng cho một bệnh nhân. Vì vậy, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt và đào tạo để vận hành phòng áp lực âm sẽ không đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế vào ngày 26/3/2020, các bệnh viện chưa có phòng áp lực âm nên tập trung thực hiện biện pháp cách ly bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Bố trí phòng cách ly bệnh nhân thông thoáng, sử dụng thông khí hỗn hợp hoặc thông khí tự nhiên theo đúng hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế và đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tốt.

Vì vậy Sở Y tế Quảng Ngãi xin tạm dừng việc đầu tư Hệ thống phòng áp lực âm để tập trung đầu tư một số hạng mục khác như xét nghiệm sàng lọc

SARS - CoV - 2, một số các vật tư, thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị và dự phòng.

Sở Y tế kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- BVĐK tỉnh; BV Sản- Nhi;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Mến